



ที่ ศธ 0206.3/ว 1

สำนักงาน ก.ค.ศ.

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

5 มกราคม 2549

เรื่อง ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ

เรียน เลขาธิการ อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแสดงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ

ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น ก.ค.ศ.จึงกำหนด “ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า” เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะตามมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามบัญชีแสดงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) นิราศ สร้างนิทร

(นายนิราศ สร้างนิทร)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

กลุ่มมาตรฐานตำแหน่งที่ 2

โทร. 0 2280 2828

โทรสาร 0 2280 1029

บัญชีแสดงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ  
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศษ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2549)

ที่	วิทยฐานะ	คุณสมบัติเฉพาะด้านประสบการณ์ สำหรับวิทยฐานะ	ประสบการณ์ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
1	ครูชำนาญการ	ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอกหรือ ดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า	ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอาจารย์ 1 รับเงินเดือนระดับ 6
2	ครูชำนาญการพิเศษ	ดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ดำรงตำแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี	-
3	ครูเชี่ยวชาญ	ดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี	ตำแหน่ง อาจารย์ 3 หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า ระดับ 8
4	ครูเชี่ยวชาญพิเศษ	ดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี	ตำแหน่งอาจารย์ 3 รับเงินเดือนระดับ 9 หรือ รองศาสตราจารย์ รับเงินเดือนระดับ 9 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5	รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ	ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี	ตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่, ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียน/ วิทยาลัย/วิทยาเขต, ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ 1, ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ 2 หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และรับเงินเดือน ไม่ต่ำกว่าระดับ 6
6	รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ	ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี	ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียน/ วิทยาลัย/วิทยาเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับเงินเดือน ไม่ต่ำกว่าระดับ 8

ที่	วิทยฐานะ	คุณสมบัติเฉพาะด้านประสบการณ์ สำหรับวิทยฐานะ	ประสบการณ์ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
7	รองผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ	ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี	-
8	ผู้อำนวยการชำนาญการ	ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี	ตำแหน่งครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่, หัวหน้าศูนย์ 1 หรือหัวหน้าศูนย์ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับเงินเดือน ไม่ต่ำกว่าระดับ 6
9	ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ	ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี	ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ หัวหน้าศูนย์ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับเงินเดือนระดับ 8
10	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ	ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี	ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน / วิทยาลัย/วิทยาเขต, ผู้อำนวยการศูนย์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และรับเงินเดือนระดับ 8
11	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ	ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี	ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน/ วิทยาลัย/วิทยาเขต/ศูนย์ รับเงินเดือนระดับ 9 ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ที่	วิทยฐานะ	คุณสมบัติเฉพาะด้านประสบการณ์ สำหรับวิทยฐานะ	ประสบการณ์ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
12	รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชำนาญการพิเศษ	ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี	ตำแหน่งในสายงานบริหาร- การประถมศึกษา บริหารการศึกษา บริหารการมัธยมศึกษา ในฐานะ หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ หรือผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ระดับจังหวัด หรือตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ ผู้อำนวยการ โรงเรียน/วิทยาลัย/ วิทยาเขต, หัวหน้าศูนย์ 2 หรือผู้อำนวยการศูนย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับเงินเดือน ไม่ต่ำกว่าระดับ 8
13	รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชี่ยวชาญ	ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี	-
14	ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชี่ยวชาญ	ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี	ตำแหน่งในสายงานบริหาร การประถมศึกษา บริหารการศึกษา บริหารการมัธยมศึกษา ในฐานะ หัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ที่	วิทยฐานะ	คุณสมบัติเฉพาะด้านประสบการณ์ สำหรับวิทยฐานะ	ประสบการณ์ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
15	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี	ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 6 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
16	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ	ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี	-
17	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี	ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 8 ไม่น้อยกว่า 3 ปี
18	ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษ	ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี	ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 9 ไม่น้อยกว่า 2 ปี

- หมายเหตุ : 1. ให้นำคุณสมบัติเฉพาะด้านประสบการณ์สำหรับวิทยฐานะ และประสบการณ์ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.  
เทียบเท่า มานับรวมกันได้
2. ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.มิได้เทียบเท่าไว้ตามบัญชีนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นกรณีไป